

**PHIẾU CHUYỂN HỒ SƠ, VĂN BẢN
V/v chuyển đơn của ông Hoàng Văn Tuấn, khu 6,
phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên**

Kính gửi: Đ/c Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được đơn của ông Hoàng Văn Tuấn, khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Nội dung khiếu nại, kiến nghị về việc: (1) Giấy CNQSD đất của ông Đạt được cấp năm 2012 đã chồng lên một phần đất đã được cấp Giấy CNQSD đất của gia đình ông được cấp năm 2004; Chủ tịch UBND phường Phong Cốc vi phạm quy định về công tác quản lý đất đai, xây dựng...gây tổn hại đến tinh thần vật chất đến gia đình ông.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên.

Thừa lệnh Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của công dân đến đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, căn cứ quy định của pháp luật và thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết, báo cáo kết quả giải quyết với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trả lời công dân theo quy định.

(gửi kèm theo đơn của công dân)./.

Nơi nhận:

- CT, PCT (P3) UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi;
- Ông Vũ Hoàng Tuấn, khu 6, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên;
- V0, V3, BTĐ;
- Trung tâm Truyền thông tỉnh (để đăng tin);
- Lưu: VT, TD3.
PC 150

**TL. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Huy Thắng
Nguyễn Huy Thắng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Quảng Yên, ngày 18 tháng 09 năm 2019

ĐƠN TỐ CÁO

(tố cáo ông Vũ Văn Huy – Chủ tịch UBND phường Phong Cốc - Thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh vi phạm các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, thiếu trung thực với cấp trên... gây tổn hại lớn đến tinh thần và vật chất đối với bản thân tôi và gia đình, cũng như tình láng giềng họ mạc)

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh

Họ và tên tôi: Vũ Hoàng Tuấn Sinh năm: 1970

Chứng minh nhân dân số: 100800168 -Sđt: 0986129888

Hộ khẩu thường trú: Khu 6 phường Phong Cốc - Thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh

Chỗ ở hiện tại: Khu 6 phường Phong Cốc - Thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, xác minh các dấu hiệu vi phạm pháp luật của:

Ông: Vũ Văn Huy – Chủ tịch UBND phường Phong Cốc - Thị xã Quảng Yên – tỉnh Quảng Ninh

Trình bày:

Tôi (Vũ Hoàng Tuấn) và ông Lê Thiện Đạt có 2 thửa đất liền kề tại Khu phố 7, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên. Năm 2004, tôi mua thửa đất này của ông Vũ Văn Hường và được chuyển đổi sổ đỏ (ông Hường được cấp sổ đỏ năm 2003).

Năm 2018, ông Đạt nhận thừa kế thửa đất của bà Lê Thị Bình (bà Bình được cấp sổ đỏ năm 2012). Trong hồ sơ cấp sổ đỏ cho bà Bình, ai đó đã giả chữ ký của tôi khi xác định phần giáp ranh của nhà tôi và bà Bình.

Năm 2018, ông Đạt khởi công xây dựng nhà kiên cố trên thửa đất mua của bà Bình. Khi cán bộ địa chính - xây dựng của phường xuống cắm mốc giới thì phát hiện một phần đất cấp trong sổ đỏ của ông Đạt đã chồng lên phần đất đã được cấp sổ đỏ của tôi (tôi được cấp sổ đỏ trước ông Đạt 14 năm).

Hai gia đình tôi và ông Đạt đã được tổ chức hòa giải nhưng không thành.

Ông Đạt khẳng định, ông xây nhà trên đất có sổ đỏ, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Do vậy, ông Đạt đã phá bức tường ngăn cách của tôi (đã xây dựng 14 năm về trước) để xây nhà theo đúng diện tích sổ đỏ.